



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ในฐานะตัวแทน ออย. ต้องเดินสายไปร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องกัญชากับทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงาน รพ. ซึ่งต้องพบกับทั้งกลุ่มคนหนุนกัญชาเสรี และกลุ่มเดินหน้ากัญชาภายใต้กฎหมายกำหนด ซึ่งนพ.สุรโชคยืนยันเหมือนเดิมทุกครั้งว่า ผู้ป่วยจะไม่ขาดกัญชาทางการแพทย์ และทุกขั้นตอนต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	-
ไทยรัฐ	การบำบัดผู้เสพยาเสพติด -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพในการกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการ มีบทบาทหน้าที่คือ 1.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในมาตรการการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 2.บูรณาการระบบการบำบัดรักษาทุกระบบ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 3.ประสานและร่วมติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัด โดยประสานกับ ก.มหาดไทย ในการใช้พลังแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้หลักประกันว่าผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดรักษาได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี	-
ข่าวสด	ผู้ป่วยโรคหัวใจออกกำลังกายได้ -เสนอข่าว พ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ผู้ที่เป็นโรคหัวใจสามารถออกกำลังกายได้โดยเน้นความแรงในระดับปานกลาง เช่น เดินแอโรบิก เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะๆ เป็นต้น ควรเริ่มด้วยการวอร์มร่างกายประมาณ 5-10 นาที ตามด้วยการออกกำลังกายที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และควรหยุดพักเมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก ควรเริ่มออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากร่างกายปรับสภาพกับความแรงที่เพียงพอแล้ว ค่อยเพิ่มเวลาของการออกกำลังกายจนสามารถทำได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในรพ.และเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะเฉียบพลันทางหัวใจ หรือเพิ่งรับการผ่าตัดทางหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการออกกำลังกาย หากพบความผิดปกติในขณะออกกำลังกาย เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อยมากขึ้น ควรหยุดออกกำลังกายและนำผู้ป่วยส่งรพ.ทันที	-
สยามรัฐ	ยาลดความอ้วน - เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ "De2xy และ Me2Shape" โฆษณาอ้างลดน้ำหนักทางเฟซบุ๊กชื่อ Sunisa Lv'd ซึ่งเป็นการโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ได้สั่งระงับโฆษณาและดำเนินการทางกฎหมายแล้ว รวมทั้งยังไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในชื่อดังกล่าว ได้ประสานตำรวจสืบหาต้นตอแหล่งผลิตต่อไป ขอเตือนภัยอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง การใช้จ่ายเพื่อลดความอ้วนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น	-
ข่าวสด	งานสัมมนาสุขภาพจิต -เสนอข่าว นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงงานสัมมนาไกลการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ "พขอ. ร่วมคิด สุขภาพจิตร่วมใจ คนไทย มีความสุข" ว่า เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการประเด็นสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย นำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับประเทศ ยกย่องเชิดชู	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>เครือข่ายสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยมและเป็นต้นแบบ มีการนำเสนอผลงานและนิทรรศการ และนวัตกรรมของชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ 1.นวัตกรรมดนตรีสร้างสุขในชมรมผู้สูงอายุของเครือข่าย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ที่ใช้อังกะลุงมาเป็นเครื่องดนตรีประยุกต์เข้ากับกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ทำให้ผู้สูงอายุมีระดับความเครียดน้อยหรือแทบไม่มีเลย 2.นวัตกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดแผนการป้องกันการฆ่าตัวตาย และให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของการแก้ปัญหาาร่วมกัน และ 3.นวัตกรรมมหรรมสร้างสุขทั้งอำเภอ เพื่อเธอผู้สูงอายุ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในระดับดี ลดความเหลื่อมล้ำ มีอาชีพมีรายได้ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นต้น</p>	
ข่าวสด	<p>มอบทุนการศึกษาพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ จิตตบุตร นพ.สสจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5 จำนวน 29 คน หลังจบการศึกษา เพื่อประจำพ.ต่าง ๆ 5 แห่ง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ให้ 4 รพ.ใน จ.ระยอง เพื่อจัดจ้างบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ กว่า 6.8 ล้านบาท จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน ที่โรงแรมเพลย์ พลลา บีช จ.ระยอง</p>	-
Ch 3 thailand.com	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว แม่ ด.ญ.นุรฟาเดียร์ บิลก้อเต็ม อายุ 9 เดือน โปสต์เฟซบุ๊กขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตลูกที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รักษาตัวอยู่ที่รพ.หาดใหญ่ โดยด.ญ.นุรฟาเดียร์ป่วยตั้งแต่ 27 มิ.ย. ขณะอยู่ที่ปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย และเข้ารับการรักษาที่รพ.หาดใหญ่ เมื่อ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>-ด้าน นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนพ.สสจ.ลำปาง เผยว่า จ.ลำปางพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 154 ราย สูงกว่าปี 2561 ถึง 1.6 เท่า อัตราการป่วยอยู่ในอันดับ 66 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือตอนบน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ แม่เมาะ 54 ราย รองลงมาเมืองลำปาง 30 ราย สสจ.ลำปางได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งรณรงค์หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันตามพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	-
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>แข่งตีมเบียร์เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. ผ่าน นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. เรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่จัดแข่งขันตีมเบียร์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า กิจกรรมแข่งขันตีมเบียร์กำลังได้รับความนิยมในสถานบันเทิงและในกิจกรรมงานเลี้ยง ซึ่งการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายในลักษณะของการชิงรางวัล เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จึงอยากให้สธ.เร่งติดตามเรื่องนี้</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ร่างกายของสามารถทนต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ได้ประมาณ 300 มก. แต่กรณีที่เกิดขึ้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์มากถึง 400 มก. และเป็นการดื่มอย่างรวดเร็ว ทำให้แอลกอฮอล์ไปกดการหายใจ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบแน่นอน</p> <p>-นพ.พงษ์ธร ชาติพิทักษ์ รอง ผอ.สำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าผู้ตายเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในโรงแรม โดยว่าจ้างบริษัทจัดเลี้ยงมาดำเนินการ และมีการจัดแข่งขันตีมเบียร์ แอลกอฮอล์ สาเหตุการเสียชีวิตคาดว่า 1.เกิดจากการสำลัก อุดหลอดลม และ 2.ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์สาเหตุ คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และต้องดูว่าบริษัทรับจัดเลี้ยงและบริษัทที่ทำงานของผู้เสียชีวิตอาจมีความผิดทางอาญารฐานประมาทเลินเล่อ แต่ไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	-

